

Số: 9115.../AISC-CV

Tp. HCM, ngày 09 tháng 09 năm 2015

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
TP. HỒ CHÍ MINH

Kính gửi: ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

ĐẾN Số: 22131
Ngày: 10/9/15
Chuyên: NTA
Lưu hồ sơ số:

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học Tp. HCM (AISC) xin gửi lời chào trân trọng đến Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao Dịch Chứng Khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học Tp. HCM đã thực hiện công tác soát xét báo cáo tài chính hợp nhất sáu (6) tháng đầu năm 2015 của Công ty CPĐTPT Cường Thuận IDICO (Mã chứng khoán: CTI). Theo Báo cáo kết quả công tác soát xét báo cáo tài chính hợp nhất số 0615.315-HN/AISC-DN2 ngày 09 tháng 9 năm 2015 thì ý kiến kiểm toán viên có đoạn nhấn mạnh và theo quy định tại Khoản 4, Điều 10 Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05 tháng 4 năm 2012 của Bộ Tài chính thì: "*Trường hợp Báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán và Báo cáo tài chính bán niên được soát xét có các ý kiến ngoại trừ/lưu ý thì công ty phải công bố thông tin về giải trình đối với các ý kiến ngoại trừ/lưu ý đó.*" Nay Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học Tp. HCM thông báo như sau:

Kiểm toán viên có đoạn lưu ý trên báo cáo kết quả công tác soát xét báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng đầu năm 2015 như sau:

"Vấn đề cần nhấn mạnh

Không phù nhận ý kiến nêu trên, chúng tôi lưu ý đến người đọc báo cáo tài chính hợp nhất kèm theo của CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CƯỜNG THUẬN IDICO về việc thay đổi chính sách kế toán "Điều chỉnh và loại trừ ảnh hưởng của giao dịch chuyển hàng tồn kho thành tài sản cố định trong nội bộ tập đoàn trong trường hợp công ty mẹ xây dựng và chuyển giao tài sản (doanh thu xây lắp) công trình cho công ty con là doanh nghiệp BOT và công ty con thực hiện thu phí hoàn vốn (doanh thu thu phí)" được trình bày tại Thuyết minh số VIII.6 "Thay đổi chính sách kế toán"."



Căn cứ Công văn số 11780/BTC-TCĐN ngày 26/8/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc hợp nhất báo cáo tài chính đối với doanh thu hoạt động xây lắp của công ty mẹ là nhà đầu tư, nhà thầu và công ty con là doanh nghiệp dự án BOT thì việc thực hiện lập báo cáo tài chính hợp nhất cho Công ty trên nguyên tắc loại trừ các yếu tố trùng lặp trong tổ hợp công ty mẹ - công ty con nhưng không ảnh hưởng đến doanh thu, lợi nhuận sau thuế của giá trị xây lắp các dự án BOT do Công ty thực hiện trong trường hợp có tính đặc thù là công ty mẹ xây dựng và chuyển giao tài sản (doanh thu xây lắp) công trình cho công ty con là doanh nghiệp BOT và công ty con thực hiện thu phí hoàn vốn (doanh thu thu phí). Công ty CPĐTPT Cường Thuận IDICO đã thực hiện việc thay đổi chính sách kế toán theo Chuẩn mực kế toán Việt Nam số 29 – Thay đổi chính sách kế toán, ước tính kế toán và các sai sót ban hành theo Quyết định số 12/2005/QĐ-BTC ngày 15 tháng 02 năm 2005 của Bộ Tài chính và Thông tư số 20/2006/TT-BTC ngày 20 tháng 3 năm 2006 của Bộ Tài chính. Và kiểm toán viên đã lưu ý vấn đề này cho người đọc báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng đầu năm 2015 đã được soát xét.

Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học Tp. HCM xin Báo cáo kết quả công tác soát xét báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng đầu năm 2015 tới Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao Dịch Chứng Khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

Xin cảm ơn và trân trọng kính chào./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Cty Cường Thuận IDICO
- Lưu HC.



TỔNG GIÁM ĐỐC

PHẠM VĂN VINH

Số GCNĐKHNKT: 0112-2013-05-1
Bộ Tài Chính Việt Nam cấp